



BÀI THAM DỰ CUỘC THI TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC



Ho và tên: Đinh Chi Gia Hân Lớp: 4A3
Trường : TH Đoàn Khuê

"Trường học Đoàn Khuê - Ngôi trường hạnh phúc trong tim em"

Con xin chào các thầy cô, chào các bạn. Con tên là Gia Hân - Học sinh lớp 4A3, con rất tự hào khi là một học sinh của trường Trường học Đoàn Khuê.

Con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường nhập học. Trong tâm thế bỡ ngỡ thêm một chút lo lắng và háo hức, ngôi trường sạch sẽ khang trang thoáng thoang mùi sơn mới, giữa ba màu: Xanh da trời, màu cam và màu trắng hài hòa đẹp dễ xuất hiện trước mắt em. Ngôi trường nằm trong khu dân cư tập nập và hiện đại của quận Long Biên, mỗi lần được mẹ chở đi ngang qua khu đi chợ Kim Quan con đều thốt lên: "Mẹ ơi, trường đẹp quá! Lớn lên con được học ở đây không mẹ?"

Con đã rất vui mừng khi được gặp và làm quen nhiều bạn mới, được tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động vui và ý nghĩa ở trường.

Đón năm học, bốn năm con được học và được chăm sóc dưới bàn tay 4 người mẹ hiền. Cô Mỹ Linh dễ mến và hiền dịu, cô Thùy Dương xinh đẹp và



hiền dịu với nụ cười tươi tắn, cô Thanh Nga giọng và siêu đáng yêu. Năm nay, lớp con được cô Trần Thị Thuý dẫn dắt và dạy dỗ. Em thích nhất nghe giọng cô khi cô giảng bài, nó dịu dàng và trầm ấm. Có những lúc cô thật nghiêm khắc nhưng con biết cô rất yêu quý chúng con, cô muốn chúng con tốt hơn và ngoan hơn. Con rất yêu cô Thuý của chúng con.

Mỗi ngày đến lớp, cô dạy cho chúng em nhiều điều mới lạ, nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị. Nhớ đầu năm học, em còn chưa bắt kịp được nhịp học ở lớp. Cô là người hướng dẫn và tận tình chỉ bài em soạn bài, làm bài tập. Bây giờ, em đã là tổ trưởng của 8 bạn đây. Rất vui và hãnh diện vì được cô tin tưởng và giao cho nhiệm vụ. Em phải thật cố gắng học và ngoan ngoãn lắng nghe thầy cô giảng bài hơn nữa để không phụ sự tin tưởng của cô Thuý - cô giáo chủ nhiệm của em.

4 năm trôi qua, mỗi buổi đến trường, em thật vui vẻ và hào hứng ở cổng trường, bác bảo vệ tận tụy và thân thiện. Bác luôn nở nụ cười chào lại khi có bạn học sinh nào đó chào bác hay bác thường nhắc nhở chúng em không được chạy nhảy lung tung, luôn ở trong sân trường chờ bố mẹ đón. Cô lao công thì luôn sạch sẽ, vui tính. Các bạn thầy đây sân trường, lớp học của chúng tớ luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nhớ sự chăm chỉ của cô lao công trường tớ đây. Và không thể thiếu sự góp mặt của cô chú đầu bếp đã chuẩn bị cho chúng em những bữa ăn thơm ngon.

Trường của em - Ngôi trường Tiểu học Đoàn Khuê hạnh phúc và tuyệt vời em yêu tất cả những con người, những sự vật ở đây.



Ngày 20/11 sắp đến em rất háo hức muốn được tham gia các hoạt động, muốn được trải nghiệm và cùng các bạn gửi đến các thầy cô lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đặc biệt là cô giáo thân mến của con - cô Thuý chủ nhiệm lớp 4A3.

Con chúc thầy cô công tác tốt và hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao.

Con yêu các thầy cô.

"Bảng đen, phấn trắng, khắc ghi
Bao dung, sao kê hết tình, thầy ơi!
Ngày mai muôn nẻo xa xôi
Ơn thầy, em nguyện suốt đời không quên"

